



ทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน สำนักงานฯ จะให้การช่วยเหลือหรือการอุดหนุน โดยคิดเป็นสัดส่วนสูงสุดไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของมูลค่าโครงการที่เสนอขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน

(๓) กรณีผู้ขอรับการช่วยเหลือเป็นองค์กรเอกชน สำนักงานฯ จะให้การช่วยเหลือหรือการอุดหนุนโดยคิดเป็นสัดส่วนสูงสุดไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของมูลค่าโครงการที่เสนอขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน และผู้ที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนในลักษณะของการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนนั้น จะต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของมูลค่าโครงการและต้องชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ใช้เพื่อดำเนินงานโครงการตามหมวดที่สำนักงานฯ กำหนด ทั้งค่าใช้จ่ายในรูปของตัวเงิน (In-cash) หรือค่าใช้จ่ายที่ได้จากการคำนวณเป็นจำนวนเงินเทียบเคียงจากการดำเนินกิจกรรม (In-Kind)

(๔) การส่งเสริมและสนับสนุนนี้สำนักงานฯ กำหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานสามารถส่งพนักงานหรือลูกจ้างในสังกัดเข้าร่วมโครงการได้ไม่เกิน ๕ ราย ต่อ ๑ องค์กรหรือหน่วยงาน

เป้าหมาย :

หน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติให้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสำนักงานฯ จำนวน ๑ หน่วยงาน เพื่อสรรหาบุคลากร เข้าร่วมพัฒนาทักษะ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน

พื้นที่ดำเนินการ :

ทั่วประเทศ

ระยะเวลาการรับสมัคร :

วันที่ ๑๐ - ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

ระยะเวลาการพิจารณา :

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ระยะเวลาการประกาศผล :

ภายในวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

## ๒. ประเภทหลักสูตร

ระดับการใช้งานในสาขาอาชีพ (Digital Literacy) “โครงการส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ สำหรับภาคธุรกิจ” จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน

เนื้อหาหลักสูตร หลักสูตรการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ ตลอดจนวิธีการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับวางแผนนโยบายการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรณีศึกษาที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ประสงค์ใช้ปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจ SMEs Startup หรือหน่วยงานภาคธุรกิจอื่น ๆ สามารถนำไปใช้วิเคราะห์ หรือวางระบบในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรือการประกอบธุรกิจ โดยอาจมีรูปแบบที่เปิดโอกาสให้ได้ทดลองปฏิบัติจริงหรือมีระบบให้คำปรึกษา

วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างยกระดับความรู้และทักษะในด้านแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ สำหรับบุคลากรในภาคธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรือประกอบธุรกิจ

กลุ่มเป้าหมาย แรงงานที่กำลังหางาน ผู้ทำงานในหน่วยงานเอกชน กลุ่ม Mid-Career

กรอบวงเงินสนับสนุน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัลเป็นเงินให้เปล่า (Grant) ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน ๑,๖๕๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ต่อรายของผู้ขอรับการอุดหนุน ทั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานที่กำลังหางานหรือบุคลากรที่มีสถานะเป็นพนักงาน แรงงาน ลูกจ้าง กลุ่ม Mid-career ในหน่วยงานเอกชน โดยสำนักงานฯ จะให้การอุดหนุนโดยคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของมูลค่าที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน

### ๓. วิธีการสมัคร

ผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามที่สำนักงานฯ กำหนด สามารถส่งเอกสารการสมัครเพื่อขอรับการช่วยเหลือทางระบบ LINE Official Account: depaThailand โดยสามารถพิมพ์ค้นหาเพื่อนผ่าน Line “@depathailand” หรือผ่าน Link: <https://lin.ee/c71YR14> หรือสามารถสแกน QR Code



\*หมายเหตุ: หากเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการ

### ๔. ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ

ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ [www.depa.or.th](http://www.depa.or.th) หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [pattaraporn.ye@depa.or.th](mailto:pattaraporn.ye@depa.or.th) เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๐๒๖ ๒๓๓๓ ต่อ ๔๓๐๓

### ๕. การประกาศผล

ประกาศผลทาง [www.depa.or.th](http://www.depa.or.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายณัฐพล นิมมานไพจิตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล